

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าตามแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยง, จับตาทิศทางนโยบายเฟด

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าขึ้นตามแรงซื้อที่มีเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยง แต่นักลงทุนยังใช้ความระมัดระวัง เพื่อรอดูทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐในระยะต่อไป

*ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวตันที่ 33.15 และแนวรับที่ 33.25

*ดอลลาร์แข็งค่าในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนรอดูผลการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

*ในวันนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติพรรครีพับลิกันอาจจะเสนอร่างกฎหมายเพื่อลดภาษี และกระทรวงการคลังจะเปิดเผยแผนการระดมทุนใหม่ และคาดว่ารัฐบาลจะเพิ่มขนาดของการประมูลพันธบัตรตามปกติ ขณะที่สหรัฐกำลังเผชิญกับความต้องการเงินทุนที่เพิ่มขึ้น จากการที่ยอดขาดดุลเพิ่มขึ้น และเฟดจะลดขนาดของงบดุล

*มีการคาดการณ์กันว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ จะประกาศผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานเฟดคนต่อไป ในวันพรุ่งนี้ โดยมีรายงานข่าวว่า นายเจอโรม พาวเวลล์ ผู้ว่าการเฟด อาจจะได้รับ การเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่อจากนางเจเน็ต เบลเลน ประธานเฟดคนปัจจุบัน ที่จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนก.พ.ปีหน้า

*ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) มีมติคงนโยบายตามคาดเมื่อวานนี้ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังห่างไกลจากเป้าหมาย 2% และนายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ว่าการบีโอเจย้ำว่า เขาไม่เห็นความจำเป็นในขณะนี้ที่ต้องถอนนโยบายแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ ขณะที่เฟดและธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ได้เริ่มปรับลดมาตรการกระตุ้นแล้ว

*ธนาคารกลางอังกฤษจะประกาศมติการประชุมในวันนี้ ซึ่งหลายคนคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า 1 ทศวรรษ โดยโพลล์รอยเตอร์คาดว่า ธนาคารกลางอังกฤษจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 0.5% หลังจากลดดอกเบี้ย 0.25% ในปีที่แล้ว ภายหลังกอังกฤษลงมือออกจากสหภาพยุโรป(Brexit)

*สกุลเงินบิทคอยน์ หรือสกุลเงินดิจิทัล พุ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังบริษัทซีเอ็มอี กรุ๊ป อิงค์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการตลาดซื้อขายตราสารอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก เปิดเผยวานนี้ว่า จะเปิดตัวสัญญาล่วงหน้าสำหรับสกุลเงินบิทคอยน์ในปีนี้

*เมื่อวันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 400.10 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 98.96 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อมูล 1.24 พันล้านบาท

*09.10 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.165/185 จาก 33.21 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.594/615 จาก 38.717 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 113.87/88 จาก 113.62 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1632/35 จาก 1.1644 เมื่อวาน

"ตลาดวันนี้ค่อนข้างจะ risk on หุ่นต่างประเทศก็บวกกันหมด ก็เป็น sentiment เชิงบวกต่อ risky asset...ปัจจัยสั้นก็คงต้องรอดูเฟด และประธานเฟดคนใหม่ว่าจะออกมาอย่างไร" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้